

Khi học sinh không thể đến trường từ 10 ngày trở lên: Thông Tin cho Gia Đình

Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh sống — chẳng hạn như việc du lịch, bệnh tật hoặc trường hợp khẩn cấp của gia đình — đôi khi có thể gây khó khăn cho học sinh trong việc đến trường trong thời gian dài. Để giúp giải quyết những tình huống này, ODE cung cấp nguồn thông tin này để làm rõ **chính sách nghỉ học 10 ngày** của Oregon. Nguồn thông tin này có thể giúp các gia đình giải quyết những tình huống này và giải thích chính sách nghỉ học 10 ngày của Oregon và việc nghỉ học kéo dài ảnh hưởng đến việc ghi danh vào trường học như thế nào.

Tổng Quan:

Trong nguồn thông tin này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin để giúp quý vị:

1. Hiểu chính sách nghỉ học 10 ngày .
2. Liên lạc với nhà trường.
3. Khám phá các lựa chọn học tập trong khi học sinh vắng mặt ở trường

Chính Sách Nghỉ Học 10 Ngày Là Gì?

Ở Oregon, nếu một học sinh vắng mặt trong **10 ngày học liên tiếp** mà không có bất kỳ sự tham gia học tập nào (dù trực tiếp hay qua mạng), thì các trường học được luật tiểu bang bắt buộc phải **hủy ghi danh** học sinh đó. Đối với trường hợp vắng mặt kéo dài, được lên kế hoạch trước hoặc đã biết, việc hủy ghi danh sẽ xảy ra khi nhà trường được thông báo về sự vắng mặt (ví dụ: gia đình sẽ ra nước ngoài trong 3 tuần). Điều này đảm bảo rằng các trường báo cáo việc ghi danh một cách chính xác, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc trường học nhận tài trợ của tiểu bang như thế nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là chính sách này *không* nhằm mục đích trừng phạt. Nó chỉ đơn giản là một yêu cầu đối với trường học để tuân thủ các hướng dẫn tài trợ của tiểu bang. Chính sách này **không** nói lên cam kết học tập của học sinh hoặc hoàn cảnh của gia đình.

Quý Vị Nên Làm Gì?

1. **Liên lạc với trường học:** Nếu quý vị biết học sinh sẽ vắng mặt trong một thời gian dài, hãy liên lạc với trường học ngay lập tức. Nhà trường có thể làm việc với quý vị để xác định kế hoạch tốt nhất nhằm giữ cho học sinh tham gia vào việc giảng dạy của họ.
2. **Xem xét các tùy chọn có sẵn:** Hỏi trường học về việc **học qua mạng** hoặc **các dự án học tập khác được áp dụng** để đảm bảo học sinh có thể đi đúng hướng trong thời gian vắng mặt.
3. **Lên kế hoạch ghi danh lại:** Nếu học sinh phải bị hủy ghi danh do chính sách nghỉ học 10 ngày, thì việc ghi danh lại khi học sinh trở lại trường thường là một quá trình đơn giản. Nhà trường sẽ giúp hướng dẫn quý vị qua các bước này.

Chính Sách Hoạt Động Như Thế Nào?

- **Hủy ghi danh:** Sau 10 ngày liên tục nghỉ học mà không tham gia học tập, các trường phải loại học sinh ra khỏi việc ghi danh.
- **Ghi danh lại:** Khi học sinh đã sẵn sàng trở lại trường, việc ghi danh lại thường là một quá trình nhanh chóng và đơn giản. Hãy liên lạc với nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh trở lại thói quen đi học.

Các Lựa Chọn cho Sự Vắng Mặt Kéo Dài

Nếu học sinh sẽ vắng mặt trong một thời gian dài, nhưng quý vị có thể truy cập Internet hoặc các công cụ liên lạc khác, thì có thể cho học sinh tiếp tục tham gia học tập trong thời gian vắng mặt. Một số học khu cung cấp các tùy chọn **học tập qua mạng/từ xa**, cho phép học sinh tiếp tục tham gia vào việc giảng dạy của họ từ xa. Điều này có thể giúp học sinh vẫn ghi danh và tham gia vào việc học hàng ngày, ngay cả khi không có mặt trực tiếp trong lớp học.

Mỗi học khu xử lý những tình huống này khác nhau, vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với trường học của mình càng sớm càng tốt để thảo luận về các lựa chọn có sẵn. Trường học có thể cung cấp:

- **Bài tập trực tuyến hoặc tham gia qua mạng** thông qua các nền tảng giáo dục khác nhau.
- **Bài tập/dự án của trường** có thể được hoàn thành độc lập, đồng thời duy trì các tương tác thực sự với giáo viên của học sinh mỗi ngày. Tương tác thực sự là *cách để cho thấy rằng học sinh tích cực tham gia vào việc học*, ngay cả khi học sinh không ở trong lớp học. Dưới đây là một số ví dụ và có thể có những cách tương tự khác để cho thấy học sinh đang tham gia vào bài tập ở trường như thế nào:
 - **Tham gia lớp học qua video:** Tích cực tham dự và tham gia lớp học trực tuyến hoặc bài học qua video.
 - **Giao tiếp qua lại với giáo viên:** Trò chuyện qua lại có ý nghĩa với giáo viên thông qua tính năng nói chuyện, tin nhắn, ứng dụng liên lạc hoặc email.
 - **Gọi điện thoại:** Nói chuyện điện thoại lâu hơn với giáo viên hoặc nhân viên giáo dục. Đối với học sinh nhỏ tuổi, điều này có thể bao gồm các cuộc gọi điện thoại giữa giáo viên và phụ huynh hoặc người giám hộ.

Bằng cách duy trì sự tham gia học tập thông qua các phương pháp này, học sinh có thể tiếp tục học tập và có thể vẫn được ghi danh vào trường của học sinh trong thời gian vắng mặt kéo dài. Tuy nhiên, nếu học sinh không thể tham gia, nhà trường phải tuân theo chính sách nghỉ học 10 ngày của tiểu bang và học sinh sẽ cần phải ghi danh lại khi trở lại trường.

Hỗ Trợ Học Sinh Trong Thời Gian Vắng Mặt

Chúng tôi hiểu rằng sự vắng mặt, dù đã lên kế hoạch hay bất ngờ, đều có thể tạo ra những khó khăn cho các gia đình. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội tiếp tục việc học, ngay cả khi các em không thể có mặt trực tiếp ở trường. **Chính sách nghỉ học 10 ngày** là yêu cầu của tiểu bang và chúng tôi cam kết làm việc với quý vị để tìm ra các giải pháp hỗ trợ cho việc học của học sinh.

Xin đừng ngần ngại liên lạc với trường học ở địa phương hoặc văn phòng học khu của quý vị nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến việc tham dự của học sinh hoặc chính sách nghỉ học 10 ngày. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị bằng mọi cách có thể.